
 

 

Fimleikaþing 4. september 2021 
 

Þingskjal nr._________ 
 
 
Tækninefnd í hópfimleikum óskar eftir að þing taki til umræðu nauðsynlegar breytingar 
á Stökkfimi. Hvaða breytingar þurfa að verða á Stökkfimi svo fleiri félög ákveði að taka 
þátt. 
 
 
Greinargerð: 
Í drögum að mótaskrá er gert ráð fyrir að skipta Stökkfimimótunum upp í tvennt þ.e.a.s. 
Stökkfimimótin bætist við núverandi hópfimleikamót og sami aldur keppir á báðum 
mátum. Er þessi breyting til þess að fleiri muni taka þátt? 
Er eitthvað sem FSÍ og THF getur gert til að gera Stökkfimina meira aðlagandi til þátttöku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sent til: 

□Laganefndar         □Allsherjarnefndar        □Fjárhagsnefndar        □_________nefndar 


